

## ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

Bùi Thanh Quất

Nguyễn Thanh Tân

*Khoa Triết học*

*Trường Đại học KH Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội*

Về lý luận, một giai cấp chỉ trở thành giai cấp lãnh đạo thực sự khi nó đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, có hệ tư tưởng riêng của mình và phải được tổ chức để đạt tới thống nhất về mặt chính trị. Hình thức tổ chức về chính trị đối với một giai cấp là đảng chính trị của nó, và hình thức tổ chức cao nhất là giai cấp ấy được tổ chức thành Nhà nước - khi nó trở thành giai cấp cầm quyền.

Khác với các giai cấp bị áp bức khác, giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất, có hệ tư tưởng khoa học và cách mạng. Hệ tư tưởng đó giúp họ có ý thức sâu sắc về sự áp bức tư sản; đồng thời nó chỉ ra con đường hiện thực để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh giải phóng mình khỏi ách áp bức tư sản ấy, và nhờ vậy mà giải phóng toàn nhân loại khỏi mọi áp bức giai cấp nói chung. Trong cuộc đấu tranh để thực hiện sứ mệnh ấy, khi trở thành tới trình độ nhất định, giai cấp công nhân thành lập ra Đảng cộng sản với một cương lĩnh cách mạng được xây dựng từ chính hệ tư tưởng của nó. Từ đó, giai cấp công nhân trở thành một giai cấp tự giác và giai cấp lãnh đạo thực sự. Như thế, phẩm chất lãnh đạo, phẩm chất chính trị đích thực của giai cấp công nhân chỉ có được từ khi giai cấp công nhân có đảng chính trị đích thực của mình - Đảng Cộng sản. Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể nói tới "tính đảng cộng sản" của bản thân giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác đem lại cho giai cấp công nhân hệ tư tưởng khoa học; Đảng Cộng sản ra đời đem lại bước phát triển quyết định về tổ chức cho giai cấp công nhân, từ đây nó trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Đảng Cộng sản - hạt nhân lãnh đạo của giai cấp công nhân - ra đời trong phong trào công nhân, giai cấp công nhân là cơ sở hiện thực cho sự ra đời và tồn tại của Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng của đảng đó. Không có cơ sở hiện thực đó, không có nền tảng tư tưởng đó, Đảng Cộng sản không có cơ sở ra đời và tồn tại. Đó chính là bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản. Một tổ chức cộng sản mà tách khỏi phong trào công nhân, nó sẽ biến chất và không còn là cộng sản nữa; một tổ chức dù tiếp thu được chủ nghĩa Mác cùng với các ưu điểm khác nhưng nằm ngoài phong trào công nhân, cũng không trở thành Đảng cộng sản được. Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy rõ điều đó: Tổ chức "Thanh niên" của những trí thức yêu nước Việt Nam được tiếp thu chủ nghĩa Mác cũng không tự "chuyển hoá" trực tiếp

thành Đảng Cộng sản, mà phải trải qua phong trào “vô sản hoá” để rồi sau đó, v năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập như là kết quả của pho trào này. Nhưng giai cấp công nhân cũng không thể tự phát tổ chức ra Đảng cộ sản của mình. Không có lý luận cách mạng, nhiều lắm giai cấp công nhân cũng c lập ra được những tổ chức công liên; vì thiếu định hướng chính trị sẽ dẫn đến lũng đoạn bởi chủ nghĩa cơ hội đủ loại.

Ra đời trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa M Lênin với phong trào công nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo c giai cấp công nhân Việt Nam. Do hoàn cảnh lịch sử, ngay từ khi ra đời, Đảng đã t tại và hoạt động không chỉ như đảng chính trị riêng của giai cấp công nhân V Nam, mà còn đại diện cho lợi ích của các giai cấp lao động khác và của toàn dân t Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân cùng toàn thể dân tộc Việt Nam hoàn thà thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Trong tiến trình cách mạ đó, trong khối thống nhất rộng rãi các lực lượng chính trị hoạt động vì mục tiêu c lập dân tộc và dân chủ nhân dân. Thông qua Đảng Cộng sản, giai cấp công nh Việt Nam luôn thể hiện vai trò là giai cấp lãnh đạo và là cơ sở chính trị - xã l vững chắc cho thắng lợi của cách mạng. Vai trò ấy của giai cấp công nhân Việt N được xác lập trong tương quan với các lực lượng chính trị trong nước và trong c sánh với các thế lực chính trị bên ngoài, chỉ được đảm bảo bởi sự lãnh đạo của Đả Cộng sản. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của cuộc vận động cá mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân l động Việt Nam, dựa trên cơ sở hiện thực đó mà Đảng tồn tại và thực hiện sự lã đạo cách mạng của mình. Đồng thời, trong cuộc cách mạng này, Đảng đã tổ ch nhân dân lao động xây dựng chính quyền công nông, tổ chức giai cấp công nh thành giai cấp lãnh đạo như một chủ thể chính trị. Với vai trò ấy, Đảng đã là nh tổ xây dựng giai cấp lãnh đạo, xây dựng chủ thể chính trị. Thông qua sự lãnh c của Đảng, Nhà nước dân chủ nhân dân của chúng ta ngay từ khi mới ra đời mang bản chất công nông, đó là tiền đề quan trọng để nó trở thành Nhà nước xã l chủ nghĩa sau này.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, giai cấp công nhân Việt Nam “được tổ chức thành Nhà nước” (theo tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăng-ghe-nơ tro “*Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản*”), Nhà nước ta mới thực sự là của dân, do dân và dân - công cụ đắc lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là sự nghi lâu dài, khó khăn, nhưng vô cùng trọng đại. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đó, t trò của giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng của mình phải được nâng lên tầm c nhất. Nếu trước đây, trong giai đoạn dân chủ nhân dân, giai cấp công nhân là nê cốt của Mặt trận dân tộc thống nhất vì mục tiêu dân tộc và dân chủ, thì ngày n nó là chủ thể thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa; trước đây, giai cấp công nh Việt Nam là giai cấp lãnh đạo của Nhà nước công - nông, thì ngay nay, nó phải thành chủ thể chính trị trực tiếp của Nhà nước. Để đáp ứng được những yêu cầu giai cấp công nhân phải được xây dựng lại, phát triển lên tầm mức cao nhất. C

ư vậy, nó mới giữ được vai trò mới của mình. Nếu trong giai đoạn dân chủ nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân chính trị của giai cấp công nhân, lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động và các lực lượng chính trị khác trong Mặt trận dân tộc thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc, xây dựng chính quyền công nông để thực hiện mục tiêu dân chủ nhân dân, thì ngày nay, Đảng có vai trò lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, một xã hội không có sự áp bức, bóc lột giai cấp. Để thực hiện vai trò đó, Đảng phải được đổi mới, phát triển hơn nữa.

Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay có liên quan mật thiết đến vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam. Mối quan hệ của Đảng với giai cấp công nhân quyết định sự thành bại đối với việc thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời, quyết định chính sự tồn vong của Đảng và của giai cấp. Trong quan hệ này, muốn giữ được vai trò lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam phải giữ gìn và thường xuyên củng cố bản chất giai cấp công nhân của mình. Nguyên tắc cơ bản để thực hiện điều đó là, Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng lao động, đặc biệt là liên hệ với giai cấp công nhân của mình. Sự tha hóa, biến chất của một đảng chính trị chủ yếu là do nó xa rời quần chúng. Bài học Đông Âu cho ta thấy rõ điều đó. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng chính là nhằm khắc phục nguy cơ này. Đồng thời, nhiệm vụ cách mạng mới đòi hỏi Đảng phải được phát triển về mọi mặt. Mục tiêu xây dựng một nền kinh tế hiện đại, một chế độ chính trị và một nền văn hoá tiên tiến đòi hỏi Đảng phải vươn ra ngang tầm với nó. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể phát triển khi hoạt động của Đảng trở thành nhân tố tạo ra sự phát triển của chính giai cấp mình. Phát triển nền kinh tế thị trường, thì trước hết sự định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nó quyết định về sự lãnh đạo của Đảng và sự điều tiết của Nhà nước, nhưng cơ sở và mức độ của sự định hướng ấy là ở chỗ giai cấp công nhân có làm chủ được nền kinh tế đó hay không. Một chế độ chính trị chỉ mang bản chất xã hội chủ nghĩa khi có Đảng công nhân lãnh đạo, nhưng cơ sở chính trị xã hội cho bản chất ấy là ở chỗ giai cấp công nhân có trở thành chủ thể chính trị hay không, có "được tổ chức thành Nhà nước" hay không. Một nền văn hoá tiên tiến có bản chất xã hội chủ nghĩa hay không, cũng phụ thuộc vào chỗ giai cấp công nhân có phải là chủ thể của nền văn hoá ấy hay không. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam quyết định sự thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, đồng thời, cũng là cơ sở xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng, ở giai đoạn mà giai cấp công nhân Việt Nam vươn lên thành Nhà nước, thì nó không thể lớn lên một cách tự phát, mà phải thông qua sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thực chất là để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; làm cho giai cấp đó xứng đáng là người lãnh đạo, là người chủ của một nền kinh tế hiện đại, của một xã hội hiện đại mà ở đó, khẩu hiệu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" được thực hiện trong thực tế.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Mác và Ph. Ăngghen. *Tuyển tập, tập 1*. NXB. Sự Thật, Hà Nội, 1980.
- [2] C. Mác và Ph. Ăngghen. *Tuyển tập, tập 4*. NXB. Sự Thật, Hà Nội, 1983.
- [3] V.I. Lênin. *Toàn tập, tập 33*. NXB Tiến bộ, M. 1976.

VNU JOURNAL OF SCIENCE, SOC., SCI., t.XVI, N<sup>o</sup>4, 2000

## VIETNAMESE COMMUNIST PARTY AND WORKING CLASS

**Bui Thanh Quat**  
**Nguyen Thanh Tan**

*Department of Philosophy*  
*College of Social Sciences & Humanities - VNU*

Vietnam Communist Party is the result of Union Marx - Leninism Vietnam working class and patriotist movement.

Our Party has the nature of working class.

Working class only become political - objective class truly when it grows into self - conscious class. That is to say, it has its own scientific thought system and when uniting to working class's movement, it creates Communist Party as the movement's leading kernel in order to carry out its great political mission step by step: emancipating it self and mankind from all oppresses. It's possibly said, it is Communist Party characters of working class.

In the present industrialization and modernization, in order to carry out Party's Mission, Vietnam Communist Party ought to conserve and reinforce its working class nature. On the other hand, in order to carry out political - objective role - leading state and society, Vietnam working class must be built and developed under our Party's sharp leadership.